



Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp  
**Tuần Báo Phát Triển Điện Năng**

Điện thư: [bientap.tbptdn@gmail.com](mailto:bientap.tbptdn@gmail.com) Web: [WWW.VOVINET.ORG](http://WWW.VOVINET.ORG)

*Tuần báo Điện Khí Phân Giải, dành riêng cho bạn đạo thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp*

Số 1405 12 tháng 6 năm 2022

*Qui Hội*

*Qui hội anh em chung một mối  
Thực hành chơn pháp chẳng sang tồi  
Hòa đồng các giới cùng chung tiến  
Một mối Trời ban tánh tâm hiền*

*Lương Sĩ Hằng*

---

**Mục Bé Tám 1996**

---

*Thưa các bạn,*

*Mục Bé Tám viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải toả uất khí của tim, gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đúng đắn thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.*

*Kính bái,*

**Bé Tám**

**Phần câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường:**

- 1) Những người thuyết lý rất minh tại sao chưa đắc đạo?
- 2) Nếu tưởng niệm Phật mà không hành khổ như Phật thì sao?
- 3) Tu thiền thường thấy Thân Thánh Tiên Phật có ích gì cho hành giả không?
- 4) Ý chí vô cùng là sao ?
- 5) Tiến tới vô cùng là tiến tới nơi nào?
- 6) Hướng thượng ngay trung tìm bộ đầu để làm gì?
- 7) Làm con bất hiếu nghịch lại cha mẹ có ích gì cho chính mình hay không?

**1) 16-3-96**

**Hỏi: Những người thuyết lý rất minh tại sao chưa đắc đạo?**

**Đáp:** Thưa, những người nhớ lời Phật nhưng thiếu hành thì cũng chẳng đến đâu, cho nên lúc chết thì phần hồn sẽ bị khổ hơn lúc sống, nếu hướng về đạo thì phải học lại từ đầu những gì mình đã nói trong lúc sống, căn cứ theo luật nhân quả mà hành sự, lập chùa xây miếu mà thiếu thực hành thì lúc chết cũng như người thường, lẩn quẩn trong tham sân, tiến hóa trong lục đạo luân hồi. Nếu quyết tâm thực hành pháp luân thì sẽ xoá được tội u mê.

**Kệ:**

*Thực tâm phát triển tâm linh tiến  
Quý mến Trời cao chẳng có phiền  
Trí nhẹ tâm an hành quý pháp  
Luân hồi vượt khỏi hôn vui xuyên*

**2) 17-3-96**

**Hỏi: Nếu tưởng niệm Phật mà không hành khổ như Phật thì sao?**

**Đáp:** Nếu tưởng niệm Phật mà không hành khổ như Phật thì phần hồn không bao giờ được tiến.

**Kệ:**

*Tạo thêm cảnh khổ với đau buồn  
Trí tuệ bất minh chỉ nói suông  
Đời Đạo không thành tâm loạn động  
Vía Hồn không ngộ tạo thêm buồn*

**3) 18-3-96**

**Hỏi: Tu thiền thường thấy Thần Thánh Tiên Phật có ích gì cho hành giả không?**

**Đáp:** Thưa, tu mà thường thấy Tiên Phật Thần Thánh là trên bước đường học đạo từ nhiều kiếp đã tu học, nay nhờ đó mà cảm thức chính mình, cuối cùng là ánh sáng vô cùng tận, thì mới đúng đường của Vô Vi, cảnh là mình, mình là cảnh, thì mới có cơ hội hóa độ quần sanh, dần thân bằng từ quang tận độ, thì mới thấu triệt được nguyên lý của Trời Đất đã hợp thành trong xây dựng và tiến hóa, tự phá vỡ vách tường mê và chấp, vạn sự sẽ được bình an trong thanh tịnh.

**Kệ:**

*Tự tu tự hiểu lấy thân mình  
Trí tuệ phân minh rõ hành trình  
Giác thức qui nguyên chiêu giải tiến  
Thanh bình tâm đạo điển phân hình*

**4) 19-3-96**

**Hỏi: Ý chí vô cùng là sao ?**

**Đáp:** Thưa, ý chí vô cùng là chăm chỉ tiến theo đường lối mà chính mình quyết tâm hoạch định không thay đổi, sau sự nhồi quả là thanh bình và tốt đẹp.

**Kệ:**

*Khai thông tiến hóa tự tâm tìm  
Ý chí không nguôi lại tiến thêm  
Đường đạo đường đời thông hai nẻo  
Thanh bình thức giác trí tâm thêm*

**5) 20-3-96**

**Hỏi: Tiến tới vô cùng là tiến tới nơi nào?**

**Đáp:** Thưa, tiến tới vô cùng là không ngừng nghỉ thì mới đạt được sự quân bình tức là ánh sáng, nhiên hậu mới có cơ hội ban chiếu cho mọi giới, nhập định chỉ có tiến chứ không có lùi, tức là tiến tới vô cùng là vậy.

**Kệ:**

*Thành tâm tiến hóa hằng ngày trụ  
Nhập định tham thiền tự tiến tu  
Khai sáng chơn hồn minh lý đạo  
Tu tâm dưỡng tánh khỏi mê mù*

**6) 21-3-96**

**Hỏi: Hướng thượng ngay trung tâm bộ đầu để làm gì?**

**Đáp:** Thưa, hướng thượng ngay trung tâm bộ đầu để giải tỏa uất khí trong nội tâm và để hội tụ luồng điện nơi đó, khi ta nhắm mắt, sự thanh nhẹ càng ngày sẽ càng dồi dào hơn.

**Kệ:**

*Chẳng nuôi ý động buông phiền tiến  
Cảm thức trần gian một chiếc xiềng  
Gieo họa tự mình gây rắc rối  
Bình tâm giải tỏa sống thanh hiền*

**7) 22-3-96**

**Hỏi: Làm con bất hiếu nghịch lại cha mẹ có ích gì cho chính mình hay không?**

**Đáp:** Thưa, làm con bất hiếu rất tai hại cho chính mình và phụ mẫu bất ổn, cuối cùng cuộc sống của người bất hiếu, hồn và xác cũng sẽ không yên, Trời đã có luật nhân quả trừng trị mỗi người, cho nên tuổi trẻ háo thắng, một phút làm sai luật nhân quả trừng trị mỗi người, thì rất nguy hiểm, những người phạm rồi sẽ chứng minh rõ rệt hơn, nhiên hậu mới chịu đi tu để gỡ rối cho chính mình, Trời Đất và người, làm người phải am hiểu luật nhân quả thì cuộc sống sẽ được yên vui hơn.

**Kệ:**

*Biết tu chẳng có giận hờn động  
Thức giác bình tâm tự giải thông  
Trí tuệ gom hành trong cảnh tạm  
Qui nguyên giềng mối tự tham tông*

*Ánh Sáng*

Ta là ánh sáng tại trần  
Không lo tu luyện chuyên cần khai tâm  
Tự mình tạo thế tự làm  
Giữ phần mê chấp lại tâm đấu tranh  
Tự mình từ bỏ ý thanh  
Tranh nhau động loạn sử sanh đủ điều  
Mất làm tai động lưới yêu  
Xét ra mới thấy lý siêu hơn người  
Miệng thời wóm nở nụ cười  
Chê khen ngoại cảnh người người loạn tâm  
Chẳng còn ý thức nguyên âm  
Trời ban ánh sáng diệu thâm định hồn  
Vô sanh vô diệt sanh tồn  
Nhu lai bản chất qui hồn hóa sanh  
Tựu tan tan tựu thực hành  
Đó đây là một cơ tranh của Trời  
Giải mê phá chấp hợp thời  
Sanh tồn bất diệt mở lời nhủ khuyên  
Nguyên căn sống động giác huyền  
Nhu lai thực chất sống yên đời đời  
Trí tâm học hỏi nơi nơi  
Mô ni ngọc quý thành thoi dung hòa  
Ta là ánh sáng phân qua  
Giải thông đời đạo chan hòa tình thương

*Lương Sĩ Hằng*

---

TRÍCH BĂNG ĐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG

---

THỰC HÀNH VÀ KIỂM CHỨNG

Houston, ngày 6 tháng 10 năm 1985.

Thưa các bạn, hôm nay tôi vẫn được may mắn đến chung thiền cùng các bạn nhân dịp tôi đến Houston thăm các bạn. Chúng ta đã nao nức được tương ngộ lẫn nhau và có cơ hội chung

thiền, để chia sẻ sự thanh tịnh và sáng suốt sẵn có của chúng ta. Chúng ta đã ý thức trước khi chúng ta bước vào thực hiện Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp. Làm sao để cho ta được ổn định và tự xuất ra tâm đạo nơi cõi chết, chứ không phải bước vào Vô Vi là cầu xin sự hộ độ mà nhận tất cả những luồng điện các nơi chiếu trong óc chúng ta, xâm chiếm tư tưởng của chúng ta. Chúng ta đã ý thức rõ phần hồn của chúng ta là vô cùng bất diệt, đã giáng lâm từ tam thập tam thiên xuống thế gian, ngày hôm nay thức tâm qua những sự khảo đảo luân hồi tranh chấp của thế sự. Ngày hôm nay chúng ta mới thức tâm trở về với sự thanh tịnh, tự động xuất ra tâm đạo và tự kiểm chúng rõ rệt chớ không còn sự nhờ đỡ ỷ lại nữa. Hỏi tại sao ở đời này nói, có câu nói “Không thầy đố mày làm nên”. Mọi người đều nhìn nhận, phải có người dẫn dắt chúng ta, chúng ta mới được tiến. Vậy chớ các bạn đã có người dẫn dắt chưa? Dẫn dắt là gì? Người đi trước đã ảnh hưởng mở đường cho chúng ta nhưng những người đó đã mang những gì, tâm thân họ, tứ quan ngũ tạng như ta, mà đã thực hành và tự thanh lọc, cảm nhận rằng tôi đã khứ trược lưu thanh và tôi thấy rõ phần trược đã xâm chiếm tôi từ bao nhiêu kiếp, vì mê muội ở trần gian mà quên sự thanh sạch, thanh nhẹ sẵn có của chính tôi.

Ngày hôm nay tôi dày công thực hiện một môn pháp của những người đã thực hành, và đang thực hành, và tự đạt. Các bạn phải làm sao? Chắc hẳn rằng các bạn: tôi phải học ít nhất như người đó hay là đúng đắn hơn người đó, thì tôi mới thấy giá trị của cái pháp đang hành hiện tại. Cho nên một số đồng đã ý thức rõ rằng chính ta tự tu tự tiến là quan trọng, không có lệ thuộc nữa, không có vì lý do gì mà đi nghe những tiếng nói mà không thấy hình ảnh.

Chúng ta thực hành đây là chúng ta có cảm nhận rõ ràng, ít nhất tâm thân của chúng ta được an và được trở về với trật tự sẵn có của chính ta. Chúng ta mới đi tới sự sáng suốt, nhắm mắt thấy ánh sáng và tiến tới những cái cảnh thanh sạch mà chưa bao giờ chúng ta đã tìm lại được. Vì sao? Chúng ta từ tam thập tam thiên giáng lâm xuống thế gian mà nói tìm ra không được vì chúng ta bị lún trong đồng bùn trược ô, cho nên quên dần khả năng thanh tịnh và sáng suốt của chính chúng ta.

Cho nên ngày hôm nay các bạn đã ý thức rõ đường tu của người đã đi trước và lưu lại cho chúng ta đều là tự tu tự tiến. Những gương lành đó chúng ta phải nung nấu và vun bồi sự thanh tịnh sẵn có của chính mình để kiểm chứng coi thử những người đi trước có đúng hay là không? Điều này là điều quan trọng nhất cho những người tu Vô Vi. Người tu Vô Vi sẽ khám phá ra tất cả những gì mà từ tiền kiếp họ đã có và đã mất dần. Cho nên họ phải khôi phục và tái ngộ tất cả, mới là đúng đường lối tu học của người Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp. Đã nói là Khoa Học Huyền Bí là không bao giờ mê tín được, phải thực hành để cởi trói nội tâm của chúng ta và mở tất cả những sự trược ô có thể xâm chiếm mà làm cho chúng ta mê loạn trong sự si mê Cho nên chúng ta phải biết cái kỹ thuật này, để đi đến, không nên nói tôi đến đây tôi tu, tôi nhờ ông Tám hay nhờ Trời, nhờ Phật, cái đó vô ích, đã nhờ lâu rồi. Nếu không có Trời Phật hộ độ cho các bạn thì các bạn không có thân xác hình hài như ngày hôm nay. Các bạn đã có rồi, đã có tri giác, có sự thông minh, có sự dẫn đạo, tự biết mọi việc đương hành tại thế. Lo hết rồi, bây giờ chỉ chờ bạn thực hành mà đi đến thôi. Xuất ra để đi, mà đi đường nào? Đi xuống nghịch, mà đi lên mới kêu bằng hòa. Tại sao chúng mình đi xuống là nghịch? Mọi người hướng thượng thì tự giải, tự giải bớt tình dục. mà mọi người hướng hạ thì đòi hỏi tình dục rồi làm ra những cái gì? Hóa hóa sanh sanh tại thế rồi tạo nghịch cho nhau, quên đường về với sự thanh sạch.

Chúng ta hẳn hoi có hồn, có tâm linh đầy đủ, chúng ta đành quên khả năng sẵn có của chính mình và không sử dụng những gì ta có, thì ta thật sự là con người thiệt thòi rõ rệt. Sống mà không hiểu lẽ sống là thế nào? Đó là bơ vơ, cầu xin đủ thứ nhưng mà chẳng nhận được gì, chỉ tạo bệnh khùng điên nói bậy mà thôi.

Cho nên chúng ta không phải dừng chỗ này, chúng ta tu trong thanh tịnh, thậm chí niệm Phật cũng thâm niệm chớ không có được khai khẩu, cảm mồm, đóng cửa thế gian mở cửa thiên đàng, trung tâm bộ đầu để tiến hóa, không còn lệ thuộc chạy Đông chạy Tây nữa. Đâu cũng xưng Cha, đâu cũng xưng Phật, mà các bạn đã thấy mặt Cha chưa? Thấy mặt Phật chưa? Chiều sâu nguyên lý của Cha, các bạn đã thấy chưa? Chiều sâu chân lý của Phật các bạn đã đạt chưa? Chưa thấy? Vậy chớ chúng ta phải làm thế nào để tránh những sự sai lầm, chỉ có hành mới đi tới, hành các bạn mới có cơ hội kiểm chứng tùy theo trình độ sẵn có của các bạn, các bạn không còn lệ thuộc nữa,

Vô Vi đã cho các bạn thấy rõ ràng là chúng ta đã thu thập rất nhiều tài liệu: từ bên ngoài muốn xâm nhập vô cơ tạng để ngự trụ và tu học. Tại sao bên ngoài họ giỏi hơn chúng ta mà họ còn nhập xác chúng ta để làm gì? Là thiếu cơ cấu tu học tinh vi mà chúng ta đã và đang có. Cho nên họ khao khát, họ muốn xâm chiếm thể xác của các bạn để có cơ hội ngự tu, ăn năn hối cải. Cho nên chúng ta hiểu điều này, chúng ta phải giữ toàn năng sẵn có của chính chúng ta và dày công thực hành cho kỳ được xuất phát ra. Thật sự chúng ta đi tới cái giới những người đã đi, và đã lưu lại con đường cho chúng ta tự đi và chúng ta vẫn tương ngộ như ở thế gian, không có sự xa cách nữa.

Xuất hồn đánh lễ Phật là có cơ hội tu, mà đem hồn ngồi đó chờ thiêng liêng làm việc cho chúng ta, nhận điển này điển nọ, đó là tự hại mình. Rốt cuộc bị tướng điên khùng mà thôi. Xác nhận một lần nữa cho các bạn thấy rằng, chính chúng ta có khả năng xuất phát ra để đi học đạo, không phải nhờ người ta đến, xâm chiếm và tỏ thể nói đạo trong tâm chúng ta, mà cái đó không phải là đạo. Mượn đạo tạo đời, thích ngũ vị, nhập xác phạm để hưởng ngũ vị mà thôi, không có sự thanh sạch. Nếu mà có sự thanh sạch chỉ diễn ra chơn lý, phi vụ lợi, trong thực hành rõ rệt để cho chúng sanh có cơ hội tự kiểm chứng. Cho nên các bạn đã có sẵn rồi, sự thanh sạch hằng ngày đã chiếu từ tam thập tam thiên xuống thế gian để hướng độ các bạn đi đứng ngồi nằm, để dòm thấy cái tánh sai lầm của các bạn, sân si bất chánh của các bạn mà tự sửa để đi tới. *(còn tiếp)*

---

## Đề tài suy gẫm

---

### Làm sao hiểu được lời của người truyền đạo

**Bạn đạo:** Tự mình sửa chữa hoặc nghe lời khuyên để sửa chữa, nhất là lời khuyên của người truyền Đạo. Dĩ nhiên người truyền đạo không nói rõ quá, sẽ chạm tự ái của cái người học đạo. Sự động loạn của cái người học đạo có thể làm cho họ không nghe được và hiểu được cái lời của người truyền đạo. Như vậy, phải làm sao?

**Đức Thầy:** Bởi vì như vậy; cho nên, chúng ta bắt buộc mượn cái phương tiện của Pháp Lý này trước để sửa cái nội bộ, động loạn ở bên trong. Trước kia người ta bắt đầu Soi Hồn thì ai cũng nghe, “Ồ ồ” trong lỗ tai; sau này nó khai thông rồi, không còn nghe thấy tiếng “Ồ ồ” nữa. Trước kia người ta làm

Pháp Luân, hít vô, hít không được; bây giờ người ta hít một hơi thật dài. Trước kia người ta ngồi một chập thấy tê, nhưng mà bây giờ họ ngồi mấy tiếng đồng hồ liên tục không thấy tê. Trước kia họ thấy ngứa, nhưng bây giờ họ ngồi cả ngày đêm cũng vẫn không thấy ngứa. Cái đó là có sắp đặt ở bên trong rồi, thì nhiên hậu họ mới hiểu cái luồng điện của Đạo Pháp. Chớ còn không có sắp đặt ở bên trong, rồi nghe cái lời khuyên không, mà bắt chước cái lời khuyên, nhưng mà bên trong nó không ứng. “Bây giờ nghe một chút, rồi về tôi muốn làm điều đó, giống như ông đó,” Không được; không làm được!

Cho nên, ở đây người ta mới kêu nói thật ra tất cả những sự việc của người thành công; nhưng mà mình phải đi từ từ mình mới đến đó. Cho nên, nhiều người người ta nghe được lời nói của tôi trong 5, 6 tháng; rồi 5, 6 tháng sau họ đi tới đó. “À, cái lời đó đúng! Chính tôi đã nghe trước 5, 6 tháng; mà bữa nay, tại sao tôi mới biết? Là tui đã sửa chữa ở bên trong cái cơ cấu của tui; và cái cơ tầng điện quang tui nó phù hợp với cái cơ tầng điện quang của người hành giả đi trước tôi, thì tôi mới cảm giác được hiểu câu nói đó là nó đúng, tôi mới chứng minh đó là sự thật.” Còn nếu mà chúng ta không có mượn cái phương tiện, mà chúng ta ngồi nghe không, thì cũng như người ta đọc thơ khuyên đời vậy đó, nghe hoài rồi mà cái tánh sửa đổi không được. Bây giờ chúng ta đã có sẵn một cái phương tiện đã sắp xếp hết, bắt buộc ta áp dụng một cái phương tiện; rồi tự nhiên nó đi tới; nghe tới đâu thì nó thông cảm tới đó.

(Sàigòn 7/1/1973)

---

## **Thông báo video & Audio Tuần Lễ 24, 12-06-2022**

---

1. Ban video xin được giới thiệu tới Quý Vị băng chung thiên tuần này:

Khóa Sống Chung Hòa Bình - Giải Bỏ Ưu Phiền - Thonon 20-2-1998

<https://youtu.be/T8tHKq11ym0>

2. Ban video xin được giới thiệu tới Quý Vị video tuần này:

Còn cái này làm bậy tới mấy ngàn năm - TV Vĩ Kiên - khóa 1 - phần 7 - ngày 17-4-1986

[https://youtu.be/Eu\\_oKDtlDnI](https://youtu.be/Eu_oKDtlDnI)

3. Radio Nam California tuần lễ 24

Chủ đề: Tuổi Trẻ - Tu là sự sống

<https://youtu.be/YueGYrg6sB0>

4. Xin mời quý vị thưởng thức bài hát: Thuyền Về Bến Giác - Tuấn Anh

<https://youtu.be/ctCRcxU2s6k>

Ban video kính mời

---

## THÔNG BÁO CỦA HỘI ÁI HỮU VÔ VI MIỀN NAM CALIFORNIA

---

### HỘI ÁI HỮU VÔ VI MIỀN NAM CALIFORNIA XIN TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO ĐẾN CÁC BẠN ĐẠO

Kính thưa quý bạn đạo,

Chúng tôi, Hội Ái Hữu Vô Vi Miền Nam California xin thành tâm cảm ơn sự hưởng ứng nhiệt tình của tất cả các bạn đạo cho **Khóa Sống Chung "QUI HỘI TÌNH TRỜI"** và **LỄ TUỞNG NIỆM ĐỨC TỔ SƯ LẦN THỨ 55** được tổ chức trên du thuyền **Carnival Panorama Cruise** từ ngày **27 tháng 11** đến ngày **2 tháng 12 năm 2022**.

Hiện tại chúng ta đã có được 82 bạn đạo cùng tham gia Khóa Sống Chung trên du thuyền này. Tuy thời gian từ nay đến ngày khởi hành của chuyến còn 6 tháng, nhưng Hội cũng xin một lần nữa nhắc nhở các bạn đạo đến **ngày 20 tháng 6 năm 2022**, chúng tôi sẽ khóa sổ ghi danh cho khóa sống chung này để tiện cho việc sổ sách và các hoạt động khác của Hội. Kính mong quý cho bạn đạo thông cảm cho.

Về phần ghi danh xin liên lạc với Thy Anh hoặc cô Mai:  
Email: [vovipfamily@gmail.com](mailto:vovipfamily@gmail.com), phone: +1 714-232-3542 (Thy Anh)  
Phone: +1 714-414-9552 (cô Mai)

Chi phiếu xin viết tên **Vo Vi Friendship Association** và Memo xin ghi **QUI HỘI TÌNH TRỜI** về địa chỉ:

**TRỤ SỞ XÂY DỰNG VÔ VI**  
**7622 23rd Street**  
**Westminster, CA 92683**  
**USA**

Thành tâm Kính Chúc các Bạn Đạo khắp nơi trên Thế giới luôn **TÂM THÂN AN LẠC - TU HÀNH VIÊN MẪN**.

**NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT VẠN VẬT THÁI BÌNH**

Hội Trưởng  
Lâm Huỳnh Mai  
Ngày 8 tháng 6 năm 2022



## THƯ TỪ LAI VẮNG

S B ngày 15 tháng 12 năm 1993.

Kính thưa đức thầy.

Đây là lần đầu tiên con cảm bắt đề viết thư gửi đến thầy. Con rất ngại khi viết thư đến thầy vì lần nào thế sẽ làm cho thầy mất nhiều thời giờ quý báu lẽ ra những thời gian này sẽ là những giờ dạy dỗ quý báu cho các anh chị bạn đạo trên khắp năm châu hay là những giờ tĩnh dưỡng sức khỏe của thầy sau những buổi thuyết pháp để điu dắt tận độ chúng sinh.

Con rất mong thầy thông cảm cho con với ban cho con những lời dạy dỗ để con có được bước phát triển trên con đường tu học. Con đã Thiên tu lâu trong những ngày thầy còn ở Việt Nam những ngày đó con đã bắt đầu chấp chúng bước vào con đường tu Thiên luật đó con chỉ mới chừng 14, 15 tuổi con học Thiên qua sách vở và qua nơi con cùng tu Thiên về vì. Lúc đó không biết tại sao con lại muốn đi đến Thiên đường H. V. E. mãi mãi con không hề nghĩ rằng một chút gì về mục đích của việc tu học là gì những lòng con rất mừng mừng sau những buổi

2

Đi Thiên Đường về lúc đó bạn đạo ở Bình Dương  
nhớ nhưng con chẳng có quên ai vì bạn tin  
nhứt nhất của con Chính là con một mình đi  
đi đến Thiên Đường vào những ngày Chín nhất  
Con nhớ là vào khoảng năm 1977, 1978 thì phải  
Lúc đó nghe thuyết pháp những thầy rồi cũng  
không đi tâm đến những lời thuyết pháp của thầy  
sống vẫn đi và lại thích đi mà đi thì là coi  
Chỉ có một mình cũng thầy là lại phải không thầy  
mới sau này cũng con do dịp tình cờ con được  
tiếp xúc với các anh chị bạn đạo ở Bình Dương cùng  
nhau trao đổi và học tập kể từ ngày đó con mới  
thật có bước vững tiến trên con đường đạo. Kính  
Thưa Thầy vào những năm 1982, 1983 con nhớ không  
rõ sau buổi thiền xong con nằm ngủ con bỗng  
con cảm thấy một luồng điện thật lạnh từ trên đầu  
con chạy dọc theo xương sống con cho đến đầu  
lạnh đến đó. Lúc đó Thưa Thầy con thật là không  
biết đó là gì và con cũng chẳng quan tâm gì đến  
hiện tượng đó vì lúc ấy con tu Chỉ có một mình  
và với bản tính là là xem thường nên con cũng  
chẳng nói với ai cả. mãi đến bây giờ con

m đi biết rằng con đã bị ngoại xâm. Sau khi  
 bị tiên tướng đời một thời gian dài đến 1987 con mới  
 có dịp tiếp xúc với các anh chị bạn đạo ở Bình  
 Dương và sau đó được giới thiệu đến bác Sáu Lưng  
 và đến đây bác Sáu sửa lại cách ngồi của con và  
 cách thở và nói rằng con đã mở bả đầu lúc ấy  
 tâm rất nhức. Sau khi bị tiên tướng ngoại xâm  
 hơi thở con bỗng nhiên rất khó thở. Từ đó đây con  
 đã đến gặp chú Hồ và em để kiểm tra hơi thở  
 thì chú ấy nói hơi thở con đã đứng nhưng từ khi bị  
 như vậy hơi thở con đã sai, không thể được con số  
 thở hơi thở sai đi xuống, thì quả nhiên con cảm  
 thấy hơi thở đi xuống, con số con muốn hơi thở  
 đi lên thì cảm giác hơi thở đi lên cơ lực con thở  
 hơi thở đi lên làm nhức đầu con. Con nguyện đến  
 Thầy chú con hơi thở được đứng. Lúc ấy bác Sáu  
 khuyên con nên ngưng thở chiều mình từ 7h2  
 cái mở thay vào đó chỉ thở 1-12 m thở. Sau đó  
 lui từ tầng dần và hằng đêm uống 1 ly nước lạnh  
 và hướng về Thầy để Thầy giúp đỡ. Con rất  
 biết rằng không được dẫn đến những con không  
 thể nào không dẫn được vì con số hơi thở sai

niệm phật được định tâm không? Đợi lúc con  
dùng ngón tay để ghi số niệm phật (Niệm một  
mặt cầu là 1 ngón ... ) vì con sẽ dùng hàng  
hạt mặt đất thấy nghĩ sao về cách đó, điền  
tải chiếu mình con không thể nhớ đủ công từ 1-12  
1...11... 1). đủ 72 cái vì người ta vẫn phải con như  
vậy xin thầy chỉ cho con. Tóm lại xin thầy giờ đáp  
cho con:

1. Li sao con bị ngoại xâm
2. Tuổi mặt việc định thời khoa biếu tu tập  
theo đường lối đời đạo song tu có đúng không?
3. Cơ thể dùng hạt n hĩa trong hàng hạt  
đề (chống bị mặt đất không hoặc cơ phướng pháp  
niệm phật nào để được định tâm không?
4. Về hồi thờ chiếu mình.
5. Nếu thầy thấy con có những thiếu sót  
nào xin thầy chỉ dạy thêm.

Thủ đã dài con kính chuc thầy cũng gia đình  
đức đời đạo nit khoẻ. đề tâm đồ chung' nít.

Con xin dừng bút và xin thành thật biết ơn thầy.  
Con rất mong thủ thầy Sông Be' ngày 15 tháng 12 năm 1991

Con

LN  
L h N

Ngày 28/11/94

H N ,

Thầy đã nhận được thư con được biết con đã có duyên hưởng tâm về những sự thanh nhẹ thiêng liêng nên con mới biết được PLVVKHHBPP.

PLVVKHHBPP là một phương pháp tự khai triển tâm linh, đã thông tất cả khối thần kinh đương hành triển trên mặt đất. Con người quan trọng ở nơi khối thần kinh từ khối óc cho đến bàn chân, liên hệ với chấn động của vũ trụ quang. Phải hiểu rõ điều này khi nhìn thấy thực phẩm mà chúng ta đang mang vào thể xác cũng cung ứng bởi chấn động điển quang của vũ trụ quang. Hột gạo mà chúng ta đang dùng hàng ngày cũng phải qua ngày tháng sanh trưởng mới hình thành. Sự ban chiếu đó vô cùng, nuôi dưỡng như sanh trong cõi phù sanh này. Tâm điển là một khối điện năng hội tụ liên hệ với cả căn khôn vũ trụ. Đối với người tu hưởng thượng, dùng ý lực tâm thức niệm Phật, tưởng đến luồng điển tử bi của Đấng Di Đà ban chiếu, hưởng về thanh nhẹ mà thực hành. Dây công hành pháp thì luồng điển thanh tịnh sẽ tụ thành hạt chuỗi sáng choang trong tâm thức, ngược lại nhờ vật chất là không bao giờ hội tụ được nguyên linh của hạt chuỗi. Người tu Vô Vi phải thông suốt và hiểu được nguyên lý của sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật, dụng ý hưởng tâm niệm hành trong tâm thức, thì sẽ thành tựu và giúp đỡ cho thần kinh ổn định. Đức Thích Ca xưa kia cũng tự tu tự tiến mà thôi. Ngày hôm nay chúng ta mượn được pháp tự hành tiến, phải tu bằng trí bằng ý, nhiên hậu mới có kết quả tốt đẹp ở tương lai. Con đang bị luồng điển sát nhập vô cơ thể qua thần kinh, đó là trước tử trong bộ ruột, hút trước vào thân. Vậy con nên tìm phương cách thanh lọc giải chất đàm nhớt ẩn tàng trong bộ ruột thì những phần đó ~~nh~~ sẽ tiêu tan. Tại Mỹ có loại thuốc thanh lọc sản thải trong người, đem toàn bộ hơi thúi và đàm nhớt ra khỏi thể xác, thì tâm thức mới được nhẹ nhàng, nhưng rất tiếc xa xôi cách trở, Thầy không thể giúp đỡ con bằng vật chất. Vậy con nên nhờ đồng y sĩ địa phương giải độc tố trong bộ ruột của con ra ngoài, thì sẽ thien được. Sau khi giải ra, phải bồi bổ đầy đủ thì cơ thể mới được tốt.

Tu thien là một môn pháp khai sáng tâm thức hoàn toàn tự chủ và không lệ thuộc. Xưa kia, Đức Thích Ca tu giữa rừng hoang, nếu ý lực thanh tịnh của Ngài không có thì không có cơ hội lưu truyền cho đến ngày hôm nay. Con người có thể tu thành Phật, bằng trí ý của chính mình, dùng mãnh thực hành đến thanh tịnh, giải bỏ trần tâm lệ thuộc yếu ớt, hoàn toàn tự chủ thăng hoa, thì tâm thức sẽ được sáng lạng hiện ngang giữa vũ trụ, hành triển không ngừng nghỉ. Mỗi mỗi cũng do sự cương quyết thực hành trọn vẹn, nhiên hậu mới có kết quả cho phần hồn. Có câu: " ông tu ông đắc, bà tu bà đắc". Nếu không tu thì chẳng đạt được gì, tạo nghiệp gánh khổ mà thôi. Chúc con vui khỏe và nghiên cứu kỹ càng trước khi hành pháp.  
Quý thương,

Lương Sĩ Hằng,

---

## BẠN ĐẠO VIẾT

---

Hemet ngày 7 tháng 6 năm 2022

Kính gửi Tuần Báo Phát Triển Điện Năng

Thưa các bạn: đây là tiết mục Chia Sẻ Tâm Tình Phát Triển Trí Tâm

Đề Tài Tu Học của Tuần này là:

**HỒN NHIÊN**

**HỒN NHIÊN PHÂN GIẢI ĐƯỜNG TU TIẾN**

**THỰC HIỆN TÂM TU CHẴNG CÓ PHIÊN**

**DUYÊN NỢ TRẦN TÌNH NAY CHẴNG CÓ**

**TỰ NHIÊN THÔNG CẢM TỰ CHƠN HIỀN**

Lương Sĩ Hằng

Trong sự tự nhiên và hồn nhiên của KSC tu học

Tỉnh Trời Tận Độ II ở Hawaii có một chuyện xảy ra rất LÝ THÚ là như vậy:

Ngày cuối cùng của KSC chị Lan có tổ chức một cái Tour đi thăm vườn trồng THOM ,đây là đặc sản của Hawaii ban đầu chị cho biết có đâu khoảng chừng mười mấy người thôi mỗi người tham dự là 60 đô đi một xelà đủ rồi nhưng không biết quảng cáo làm sao ,lúc đi lên đến bốn,năm chục người. Lộn xộn bắt đầu từ đây bởi vì một số bạn thì đòi đi tắm biển chụp hình cảnh đẹp

Một số thì đòi về sớm trước 3giờ chỉ có vậy mà nói từ lúc bắt đầu khởi hành cho đến chỗ trạm dừng mà vẫn chưa ngã ngũ đâu vào đâu hết.

Chị Lan rất là nhứt đầu không biết giải quyết làm thế nào cho êm đây?!...đến chỗ này mới hiểu được, mới biết được,mới cảm nhận được ,mới cảm thức được thế nào gọi là TỈNH TRỜI TẬN ĐỘ người xưa nói:

**TẬN NHƠN LỰC MỚI TRI THIÊN MỆNH.**

Khi con người tabó tay rồi lúc đó Ông Trời mới ra tay giúp đỡ. Chuyện gì đã xảy ra?!....

**TRỜI MƯA ,CHỈ CÓ TRỜI MƯA MỚI GIẢI QUYẾT ĐƯỢC ÔN THOẢ.**mọi người đều tươi cười nói đúng là ý TRỜI thế là xong,sống là theo....

Rồi thì tất cả leo lên xe đi đến vườn thom để xem người dân ở đây trồng thom như thế nào mà đặc biệt quá nhưng mà chưa xong còn một số bạn không cam tâm nói là nhứt định phải đi tắm biển cho bằng được mưa thì tắm theo mưa có sau đâu.đến chỗ rồi mọi người xuống xe đi mua sắm shopping. Vì có một số người không cam tâm nên ÔNG TRỜI MƯA THÊM LẦN NỮA NHƯNG MÀ LẦN NÀY MƯA ĐẬM HƠN VÀ DAI

**HƠN THÔI THÌ KHÔNG BẰNG LÒNG CŨNG PHẢI BẰNG LÒNG,Ý TRỜI MÀ CHỈ CÓ CHẤP NHẬN THÔI. RỒI THÌ KHÔNG AI NÓI AI LÊN XEVỀ CÁI BIỂN GẦN BÊN KHÁCH SẠN MÀ TẮM.**

Mọi người đều cảm thấy rất là HẠNH PHÚC

**VÌ THƯỢNG ĐẾ,ÔNG TRỜI LUÔN Ở BÊN TA ĐỂ**

**GIÚP ĐỖ,ĐỂ GIẢI QUYẾT NHỮNG CHUYỆN NHỮNG VIỆC MÀ CON NGƯỜI TA KHÔNG GIẢI QUYẾT ĐƯỢC**

Chia sẻ đến đây xin tạm dừng

Kính chào các bạn

Quý thương

Bành Chí

---

### Hướng Tâm cầu nguyện

---

Kính nhờ quý bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho bạn đạo Nguyễn thị Bê, sinh năm 1942, từ trần lúc 5:15PM ngày 7 tháng 6, năm 2022 tại ấp Mũi Côn Đại, xã Phước Hiệp, huyện Củ Chi, Sài gòn, hưởng thọ 80 tuổi được siêu thăng tịnh độ.

[Bạn đạo Bùi thị Kim Chi và gia đình xin cảm ơn quý bạn đạo](#)